

# ผลการประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรมที่ ๒๐ การนำกิจกรรมทางศาสนาประยุกต์ในสำนัก/กลุ่มงาน

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2568 🕒 เวลา 10.30 นาฬิกา

ณ วัดจันทรมุขมสร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

\*\*\*\*\*

## ช่องทางการประชาสัมพันธ์

- ช่องทางของสำนัก/กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม Line ข้าราชการสำนักงานประสานวุฒิสภา (We are the one), ชมรม Strong สนง.ประสานวุฒิสภา) และ Face book สำนักงานประสานวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- กลุ่ม Line ข้าราชการสำนักงานประสานวุฒิสภา (We are the one)



- กลุ่ม ชมรม Strong สนง.ประสานวุฒิสภา



○ Face book สำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



สำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เผยแพร่โดย Ova Tinis

· 1 นาที ·

✦ การนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

✦ "วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2568 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ วัดจันทรมโสมสร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

✦ นายวุฒิชัย วงศ์เมธีสุเมธ ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานประธานวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง การนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดย พระมหาสุชาติ ธรรมโรโต เจ้าอาวาสวัดจันทรมโสมสร โดยหลักธรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน คือ "อิทธิบาท 4" ประกอบด้วย ฉันทะ (ความรักงาน-พอใจกับงานที่ทำอยู่) วิริยะ (ขยันหมั่น... ดูเพิ่มเติม

**OPS NEWS**  
สำนักงานประธานวุฒิสภา

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2568 เวลา 10.00-10.30 นาฬิกา  
ณ วัดจันทรมโสมสร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

"การนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน"

นายวุฒิชัย วงศ์เมธีสุเมธ ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานประธานวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง การนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดย พระมหาสุชาติ ธรรมโรโต เจ้าอาวาสวัดจันทรมโสมสร โดยหลักธรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน คือ "อิทธิบาท 4" ประกอบด้วย ฉันทะ (ความรักงาน-พอใจกับงานที่ทำอยู่) วิริยะ (ขยันหมั่นเพียรกับงาน) จิตตะ (ความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน) และ วิมังสา (การพิจารณาไตร่ตรอง)

- ช่องทางของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- Line ชมรม STRONG สว



📌 การเข้าศึกษาทางศาสนาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

📌 "วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2568 🕒 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ วัดจันทรมิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

📌 นายวุฒิชัย วงศ์เมธีคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรมพุทธธรรมเสนา (เรื่อง การนำหลักธรรมทางศาสนาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดย พระมหาสุชาติ ธมมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดจันทรมิตร โดยหลักธรรมที่นำประยุกต์ใช้ในการทำงาน คือ "อิทธิบาท 4" ประกอบด้วย ฉันทะ (ความดีความชอบที่ใจทำอยู่) วิริยะ (ขยันหมั่นเพียรกับงาน) จีระ (ความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน) และวิมังสา (การพินิจพิจารณา)

📌 ทั้งนี้ การจัดการอบรมดังกล่าว ทำให้บุคลากรสำนักงานประสานงานวุฒิสภาเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ เรื่องความพอเพียง ความมีใจรักในงานที่ทำ ใฝ่ดีใฝ่ชอบของสิ่งที่ดีทำให้ดำรงบรรลุถึงจุดหมาย พยายามปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงยศ มีความกล้าที่จะกระทำนั้น ๆ ความสำเร็จในการทำงานต้องอาศัยแต่ทำให้สำเร็จ ยึดมั่นในหน้าที่ไม่ประสะนงสำเร็จและมิละทิ้งหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์สุจริต อดทนอดกลั้น อดออม อดเสียใจ อดทนอดกลั้น



- ช่องทาง Social Media ได้แก่ Face book คุณธรรม ข้าราชการ สว. และเพจชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ข้าราชการ สว.

○ Face book คุณธรรม ข้าราชการ สว.



คุณธรรม ข้าราชการ สว.

4 นาที · 🌐

...

**OPS NEWS**  
**สำนักงานประธานวุฒิสภา**

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2568 เวลา 10.00-10.30 นาฬิกา  
 ณ วัดจันทรมโสมร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

**"การนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน"**






นายสุพิชัย วงศ์เมธีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานประธานวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรม พึ่งพระธรรมเทศนา เรื่อง การนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดย พระมหาสุชาติ ธรรมโรโต เจ้าอาวาสวัดจันทรมโสมร โดยหลักธรรมที่นำประยุกต์ใช้ในการทำงาน คือ "อิทธิบาท 4" ประกอบด้วย ฉันทะ (ความรักงาน-พอใจกับงานที่ทำอยู่) วิริยะ (ขยันหมั่นเพียรกับงาน) จิตตะ (ความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน) และ วิมังสา (การพิจารณาไตร่ตรอง)








การจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้บุคลากรสำนักงานประธานวุฒิสภาเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ เรื่องความพอใจ ความมีใจรักในงานที่ทำ ใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ทำให้สำเร็จบรรลุถึงจุดหมาย พยายามปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้สึกไม่ทอดทิ้ง มีความกล้าที่จะกระทำงานนั้น ๆ ถ้ามีอุปสรรคในการทำงานจะต้องเอาชนะทำให้สำเร็จ เพื่อให้งานที่ทำนั้นประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรม 5 ประการ คือ วิริยะ พณฺณิย สุจริต จิตอาสา และศรัทธา ประมวลจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2567 หมวด 2 ข้อ 5 ข้าราชการรัฐสภาสามัญพึงปฏิบัติตน เพื่อรักษาจริยธรรม และสอดคล้องกับมติวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นต่อไป



○ เพลงชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ข้าราชการ สว.



### ชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ข้าราชการ สว.

เผยแพร่โดย คุณธรรม ข้าราชการ สว.

· 1 นาที ·

#### OPS NEWS

##### สำนักงานประธานวุฒิสภา

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2568 เวลา 10.00-10.30 น. หน้าที่  
ณ วัดจันทรมุขมอสร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

### "การนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน"



นายสุวิชัย วงศ์เมธีสุเมธ ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา  
พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานประธานวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรม  
ฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง การนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้  
ในการทำงาน โดย พระมหาสุชาติ ธรรมโรโต เจ้าอาวาสวัดจันทรมุขมอสร  
โดยหลักธรรมที่นำประยุกต์ใช้ในการทำงาน คือ "อิทธิบาท 4" ประกอบด้วย  
ฉันทะ (ความรักงาน-พอใจกับงานที่ทำอยู่)  
วิริยะ (ขยันหมั่นเพียรกับงาน)  
จิตตะ (ความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน) และ  
วิมังสา (การพิจารณาไตร่ตรอง)



การจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้บุคลากรสำนักงานประธานวุฒิสภาเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ  
เรื่องความพอใจ ความมีใจรักในงานที่ทำ ใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ทำให้สำเร็จบรรลุถึงจุดหมาย  
พยายามปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้สึกไม่ทอดทิ้ง มีความกล้าที่จะกระทำงานนั้น ๆ ถ้ามีอุปสรรค  
ในการทำงานจะต้องเอาชนะทำให้สำเร็จ เพื่อให้งานที่ทำนั้นประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรม 5 ประการ คือ วิริยะ พณฺณิย สัจจวิต จิตอาสา และภักตฺย ปรมวณฺณจริยธรรม  
เจ้าหน้าที่ของรัฐสภา พ.ศ. 2567 หมวด 2 ข้อ 5 ข้าราชการรัฐสภาสามัญพึงปฏิบัติตน  
เพื่อรักษาจริยธรรม และสอดคล้องกับมิติวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนองค์กร  
เพื่อให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นต่อไป

คนทำงานด้านการประชาสัมพันธ์สำนักงานประธานวุฒิสภา



สำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา